

# สงกรานต์ทางหลวงจัดเต็ม

## ● 423จุดบริการ/สุขา581แห่ง

## ● เดินทางสะดวก & ปลอดภัย

นายสรารุท ทรงศิริวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 65 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนผู้ภูมิภาคต่าง ๆ ตามข้อสั่งการนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม โดยให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย

พร้อมบำรุงรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบกว่า 5 หมื่นกม. ให้อยู่ในสภาพดีและมีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อผู้ใช้ทางเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย อีกทั้งได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการ หากพบว่าไม่ปริมารถจราจรหนาแน่นจะประสานตำรวจทางหลวง เพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือจัดช่องทางพิเศษ(Reversible Lane) ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น



นายสรารุท กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วประเทศ 423 แห่ง แบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วประเทศ (โดยแขวงทางหลวง/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ) 147 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 201 แห่ง และจุดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักและพักรถบรรทุก 75 แห่ง ภายในจุดบริการทั่วประเทศจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม. อาทิ

การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางทางเลือก บริการนำดื่มรวมทั้ง แอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมทั้งได้จัดเตรียมห้องน้ำสะอาดบริการประชาชนฟรี 581 แห่ง (ในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ)

นอกจากนี้ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด, มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี และมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 พระประแดง-บางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เม.ย. 65 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 65

รวมถึงเปิดบริการฟรีชั่วคราวบนมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง-สีคิ้ว-จามทะเลสอ 64 กม. ตั้งแต่วันที่ 11-18 เม.ย. 65 เวลา 06.00-24.00 น. (โดยจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว ช่วงเดินทาง

ขาออกจากกรุงเทพฯ วันที่ 11-14 เม.ย. 65 และช่วงเดินทางขาเข้ากรุงเทพฯ วันที่ 15-18 เม.ย. 65) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง โทรฯ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฯ ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193.